

Những quân nhân học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quân nhân trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mang trên vai quân hàm, cấp bậc khác nhau nhưng họ luôn sống gần gũi, hòa đồng, là người bạn đồng hành cùng nhân dân trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tá gần dân

Đó là nhận xét của người dân xã Thái Đô (Thái Thụy) về Trung tá Ngô Trọng Rực, Chính

trị viên phó Đồn Biên phòng Trà Lý. Tại đơn vị của mình, Trung tá Ngô Trọng Rực được giao nhiệm vụ làm công tác vận động quần chúng, tham mưu,

đề xuất với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Bản thân anh luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Anh đã tham mưu với Đảng ủy, Chỉ huy Đồn cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế cho 8 sĩ quan, 11 quân nhân chuyên nghiệp, đề nghị hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 10 đồng chí trong đơn vị và trích quỹ tăng gia sản xuất tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Trong chuyên môn, Trung tá Ngô Trọng Rực thường xuyên tham gia công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Năm 2023, anh tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đạt giải nhì, tham gia hội thi cấp Bộ Tư lệnh đạt loại giỏi. Là người gần dân, sát địa bàn,

anh trực tiếp tham gia chương trình "Con nuôi đồn biên phòng - nâng bước em tới trường". Từ đầu năm 2023 đến nay, anh đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn trao tặng 100 suất quà, tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các hộ nghèo, "Con nuôi đồn biên phòng". Ngoài ra, anh còn tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức chương trình phối hợp giữa Đồn Biên phòng Trà Lý với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định về khai thác thủy hải sản cho gần 500 cán bộ, chiến sĩ, người dân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Thái Thụy.

Trung tá Ngô Trọng Rực chia sẻ: Tôi luôn tự nhủ bản thân phải nêu gương của cán bộ, đảng viên, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, sống cần, kiệm, liêm, chính từ đó bản thân mình mới thực sự là học tập và làm theo Bác Hồ. Binh nhất Nguyễn Quyết Tiến, Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Bản thân em khi mới vào đơn vị cũng rất ngỡ ngàng và nhớ gia đình. Nhưng sự ân cần, động viên của Trung tá Ngô Trọng Rực đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em rèn luyện và trưởng thành. Anh Rực đã chỉ bảo em nhiều điều, không chỉ dạy em những kiến thức chính trị mà còn dạy em cách gần gũi, tạo thiện cảm với nhân dân, từ đó

giúp em thay đổi nhận thức và trưởng thành hơn.

Anh Khánh sáng kiến

Nói về cán bộ của mình, Thượng tá Phạm Văn Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 568 đánh giá: Thiếu tá Trần Duy Khánh được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm xử lý nhiều công việc và rất trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao. Là Trợ lý Hậu cần kiêm Đại đội trưởng Đại đội Vận tải của đơn vị, đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, được Bộ CHQS tỉnh, Sở

Khoa học và Công nghệ đánh giá cao. Những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Thiếu tá Trần Duy Khánh không chỉ từ những vật dụng nhỏ nhất như kéo mà đến cả cải tiến kỹ thuật cho xe tăng, giúp ích rất nhiều cho công tác phục vụ và sẵn sàng chiến đấu.

Sống và làm việc tại đơn vị, Thiếu tá Trần Duy Khánh được nhiều đồng đội đánh giá là người có tác phong nhanh nhẹn, luôn hòa nhã, thân thiện với mọi người. Bản thân anh luôn chủ động tham mưu lãnh đạo Trung đoàn thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần sẵn

sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2020 đến nay, Thiếu tá Trần Duy Khánh đã có hơn 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trang thiết bị chiến đấu, mô hình học cụ hay thậm chí cả những trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu có thể kể đến như: máy sấy khô, khử khuẩn bát đĩa, máy đánh vẩy cá, xe cải tiến đa năng được Bộ CHQS tỉnh đánh giá là sản phẩm cải tiến kỹ thuật. Từ năm 2021 đến nay Thiếu tá Trần Duy Khánh liên tục được bình xét là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục. Thiếu tá Trần Duy Khánh chia sẻ: Bản thân tôi luôn thấm thía những lời dạy của Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Tôi luôn tự nhủ bản thân hãy sống hết mình, cống hiến trí tuệ, công sức chung tay xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Không cùng đơn vị nhưng những quân nhân như Thiếu tá Trần Duy Khánh, Trung tá Ngô Trọng Rực đều có điểm chung là nhiệt huyết của người lính luôn rực cháy và khát vọng cống hiến xây dựng đất nước, quê hương.



Trung tá Ngô Trọng Rực luôn gần gũi, động viên các chiến sĩ trẻ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.



Sáng kiến máy sấy khô, khử khuẩn bát đĩa của Thiếu tá Trần Duy Khánh đã phát huy hiệu quả tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TIẾN ĐẠT

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế



Thi công tuyến số 3 thuộc tuyến đường trục kết nối Khu kinh tế tại huyện Tiên Hải.

Tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế Thái Bình có vai trò hết sức quan trọng trong việc gắn kết các khu công nghiệp trong Khu kinh tế, thúc đẩy việc thu hút đầu tư, tạo đơn bẫy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, các địa phương đang tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình bao gồm 5 tuyến; trong đó, trên địa phận huyện Thái Thụy 2 tuyến (tuyến số 1 và số 2), trên địa phận huyện Tiên Hải 3 tuyến (tuyến số 3, số 4 và số 5) và trên địa phận huyện Kiến Xương một đoạn tuyến số 3. Theo đó, tuyến số 1 chạy theo trục ngang phía Bắc Khu kinh tế Thái Bình đoạn qua khu công nghiệp Liên Hà Thái và tuyến số 2 chạy từ đường nối quốc lộ 37B (đoạn đầu cầu Diêm Điền) đến đê biển số 7 tại khu cảng, khu công nghiệp - dịch vụ Thái Thượng. Đến nay, huyện Thái Thụy đã bàn giao 3,4/3,79km (tuyến số 1) và 0,6/0,97km (tuyến số 2). Công tác thi công xây dựng tuyến 1 và 2 đáp ứng tiến độ theo hợp đồng với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 82,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác GPMB hai tuyến này còn chậm do vướng

mắc đất ở và công trình hạ tầng kỹ thuật điện trung áp trên tuyến 1 di chuyển chậm, đường điện hạ áp và trạm bơm trên tuyến 2 chưa được di chuyển. Tuyến số 3 chạy theo trục phía Nam Khu kinh tế Thái Bình, đoạn từ đường ven biển đến quốc lộ 37B, đã bàn giao mặt bằng thi công 10,9/13,07km mặt bằng đất nông nghiệp trên một số đoạn tuyến để nhà thầu triển khai thi công dự án. Tiến độ GPMB của tuyến đường này hiện còn chậm, nhất là phần mặt bằng đất xen kẽ trong đất nông nghiệp và thực hiện các khu tái định cư. Hiện nay, công tác thi công xây dựng tuyến 3 đáp ứng tiến độ theo hợp đồng với tổng giá trị thực hiện đạt khoảng hơn 362 tỷ đồng. Về GPMB tuyến đường số 5 đã bàn giao mặt bằng thi công được 2/6,3km; còn lại phải GPMB thu hồi đất của 179 hộ dân; tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 15,34 tỷ đồng. Đối với tuyến số 4, chủ đầu tư đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, công phê duyệt dự toán công trình.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, bên cạnh những khó khăn do nguyên nhân nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu khan hiếm, giá cả liên tục leo thang, công tác GPMB trên cả 5 tuyến của dự án còn chậm ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án; trong đó, tập trung chủ yếu vào diện tích đất ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng lưới điện trên tuyến. Ông Hoàng Đình Hiếu, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang, nhà thầu thi công tuyến số 3 chia sẻ: Hiện nay, đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn về mặt bằng, đặc biệt các đất ở xen kẽ trong đất nông nghiệp; ngoài ra, tại một số vị trí phải thi công ép cọc cát với chiều sâu 40 - 50m, máy móc có tải trọng cao, đòi hỏi công địa thi công lớn, nhưng do còn vướng hạ tầng kỹ thuật trên tuyến và không có lối vào nên chưa thể thi công. Ông Đoàn Văn Duyên, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long, nhà thầu thi công tuyến số 1 cho biết: Với sự phối hợp, vào cuộc tích cực của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Thái Thụy, đến nay diện tích đất nông nghiệp, đất ở trên tuyến số 1 đã cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất, cản trở tiến độ thi công công trình là hạ tầng lưới điện, trong đó phần lớn các cột điện trung thế vẫn chưa được di chuyển. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị các ngành chức năng từ tỉnh tới huyện, đặc biệt là ngành điện tạo điều kiện, phối hợp dịch chuyển sớm để triển khai thi công bảo đảm kế hoạch đề ra, tuy nhiên đến

NÔNG DÂN XÃ BÌNH ĐỊNH THẮNG LỚN VỚI TBR97

Ngắn ngày, cứng cây, chống đổ ngã tốt, năng suất cao, chống chịu tốt sâu bệnh, giống lúa TBR97 đem lại mùa vàng cho nông dân xã Bình Định (Kiến Xương) dù sản xuất vụ mùa có nhiều bất lợi.

Vụ mùa năm nay, giai đoạn đầu vụ nắng nóng kéo dài, thời kỳ lúa trở bông gặp mưa liên tiếp ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng lúa. Tuy nhiên, giống lúa TBR97 gieo cấy tại xã Bình Định vẫn cho năng suất ấn tượng, đạt trên 60 tạ/ha. Giữa tháng 10, khi nông dân huyện Kiến Xương bước vào thu hoạch rộ lúa mùa thì người dân xã Bình Định đã yên tâm khi thóc lúa được phơi, sấy khô, cân bán cho công ty. Gieo cấy 17 mẫu, ông Trần Văn Trí, thôn Công Bình vừa cân bán 17,3 tấn thóc TBR97 khô cho HTX. Lúa được mùa, được giá, ông Trí phấn khởi cho biết: Giống lúa TBR97 đẻ nhánh khỏe, danh dành, chống chịu sâu bệnh tốt. Cuối vụ mưa nhiều song năng suất lúa vẫn bảo đảm trên 60 tạ/ha; đặc biệt, cây lúa cứng, không bị đổ ngã như nhiều giống lúa khác. Ông Phạm Văn Hòa, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết: Để bảo đảm hoàn thành tiến độ dự án đề ra, Ban Quản lý dự án đã chủ động phối hợp với các phòng, ban của các huyện, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác GPMB phục vụ thi công dự án; đồng thời yêu cầu các nhà thầu chuẩn bị, huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm chất lượng công trình, trong quá trình thi công bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối trong Khu kinh tế là một trong những dự án ưu tiên đầu tư tạo tiền đề xây dựng, hình thành, phát triển cho Khu kinh tế thời gian tới. Đây là dự án có quy mô lớn, phân bố trải dài ở địa phận 3 huyện nhưng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, cùng quyết tâm cao độ và nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động, tin tưởng rằng dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường trục kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình sẽ sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra.

Năm nay thời tiết rất bất lợi, tuy nhiên giống lúa TBR97 vẫn thích ứng tốt nhờ đặc tính bông ngắn, hạt xếp dày, nằm cụp xuống nên không bị tác động nhiều. Tôi thấy rất hài lòng với giống lúa này. Chưa vụ mùa nào, nông dân chúng tôi thắng lợi cả về năng suất, giá bán như năm nay. Thời gian tới, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng và đưa giống này vào sản xuất để thay thế một số giống khác đã thay thoái hóa" - bà Mến chia sẻ. Là "đôi tác" lâu năm với Thái Bình Seed trong liên kết sản xuất lúa, vụ mùa này, xã Bình Định liên kết với Thái Bình Seed sản xuất 200ha, trong đó 130ha lúa TBR97, 70ha lúa TBR225. Nhận xét về giống lúa TBR97, ông Hoàng Vĩnh Ninh, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Bình Định cho biết: Đây là giống có thể thích ứng được cả 2 vụ. Giống cũng chống chịu rất tốt với nhiều đối tượng sâu bệnh, trong đó có bệnh đạo ôn và rầy nâu. Lúa TBR97 có đặc điểm giậu bông nên nhìn bề ngoài không bắt mắt cũng như khó đánh giá năng suất nhưng thực thu năng suất lại rất cao. TBR97 là giống dễ tính, thích ứng tốt trên nhiều chân đất, nếu thâm canh tốt sẽ cho năng suất rất cao. Bà con cũng cho rằng, một "điểm cộng" cho TBR97 nữa là rất cứng cây, chống đổ tốt. Do đó, với nông dân Bình Định, vụ mùa năm nay là vụ giành thắng lợi lớn cả về năng suất, giá trị. Từ đầu vụ đến nay, HTX tổ chức sấy thuê cho các hộ gieo cấy với diện tích lớn, thu mua được trên 250 tấn thóc TBR97 khô. Với giá công ty đưa ra đạt trên 12.000 đồng/kg thóc khô, nông dân Bình Định thu lãi từ 800.000 - 1.000.000 đồng/sào.

TBR97 là giống lúa thuần do Viện Cây lương thực và Cây thuốc phát chọn tạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed là đơn vị độc quyền sản xuất, kinh doanh. Đây là giống lúa cảm ôn, thích ứng rộng, chịu thâm canh; có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân từ 120 - 125 ngày, vụ mùa từ 100 - 105 ngày. Năng suất vụ xuân đạt 70 - 75 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 75 - 80 tạ/ha; vụ mùa đạt 60 - 65 tạ/ha. TBR97 không chỉ "được lòng" nông dân xã Bình Định mà còn được nhiều địa phương trên cả nước đưa vào cơ cấu sản xuất, mở rộng diện tích qua từng vụ.



Vụ mùa năm nay, xã Bình Định có 170ha lúa TBR97 liên kết với Thái Bình Seed.

NGUYỄN THỜI

NGÂN HUỖN